



ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
27 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2553

10
ISSUE

ข่าวสารสำหรับทุกคนในองค์กร One PMK จัดทำโดยศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ รพ.ร.๖ สามารถติชม แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำได้ที่ e-mail : pmkhotnews@pmkhotnews.info หรือที่ศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ รพ.ร.๖ โทร.02-354-7600-28 ต่อ 93066

Hot News 1

สารจาก พอ.รพ.ร.๖ ถึงสมาชิกองค์กร One PMK ทุกท่าน



“ขอให้ทุกคนในองค์กร One PMK ติดตามเรื่องพระบรมกฏเกล้าผู้มุ่งมั่นสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง หรือ HPO อย่างต่อเนื่อง และร่วมมือทำพร้อมากันทุกระดับเพื่อพัฒนาการทำงานของเราให้ดีที่สุด เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราและนำไปสู่การให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้มาใช้บริการ”

อาจารย์แพทย์พระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “อัญญารักษ์อวอร์ด”

Hot News 2



ขอแสดงความยินดีกับท่าน พ.อ. พิชัย แสงชาญชัย จิตแพทย์ กองจิตเวชฯ รพ.ร.๖ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “อัญญารักษ์อวอร์ด” ประจำปี ๒๕๕๓ ด้านการบำบัดรักษาและป้องกันแก๊สพิษยาเสพติด โดยมี ๗พณฯ พลเอกพิชิต กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมดิเอมเพนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

การประชุมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 4/2553

Hot News 3



เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 53 พ.อ. ไตรโรจน์ ครุฑเวช รอง ผอ.รพ.ร.๖(๑) กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม เครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 4/2553 เรื่อง ETHICS & LAW ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ๗ รพ.ร.๖ ในครั้งนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการประชุมเครือข่าย Palliative care ในโรงเรียนแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่าย Palliative care ในโรงเรียนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ และคณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยของรพ.ร.๖ กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ และเอกชน จำนวนมากกว่า 31 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงาน Palliative care อย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงานของตนเอง

เบื้องหลังการฝึกซ้อม และการเตรียมการ พิธีสวนสนาม ครั้งประวัติศาสตร์ของ นพท./ นศพ. ววม.

เรื่องโดย พ.ท. ญัฐ ไกรโรจนานันท์

Hot News 4

การที่จะตรวจสอบวินัยทหารสามารถวัดได้ง่ายจากสองสิ่งทีทหารผู้นั้นแสดงออก ประการแรก คือ วินัยในตนเอง ได้แก่ การแต่งกายที่ถูกต้อง เรียบร้อยและการแสดงความเคารพ อีกประการหนึ่ง คือ วินัยส่วนรวมซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ได้แก่ การเข้าแถว การเดินแถว การวิ่งแถว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสวนสนาม

การสวนสนาม เป็นการแสดงออกสูงสุดเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ผู้นำหน่วยทหารนั้น ยกตัวอย่างเช่น พิธีสวนสนามราชวัลลภของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในวันโรกาลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานพระราชวังสวนดุสิต การสวนสนามของทหารที่ขึ้นประจำการใหม่เนื่องในวันกองทัพไทย การสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส รับ - ส่ง หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น การสวนสนามถือว่าเป็นการบูรณาการคุณสมบัติของทหารทุกข้อ ไม่ว่าจะ เป็นระเบียบวินัยตั้งแต่ การแต่งกาย การยืน การเดิน การแสดงความเคารพ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหน่วย และความอดทนในการฝึกซ้อม และการปฏิบัติจริง

ตามนโยบายของ ผอ.ววม.ที่จะให้ นพท./นศพ.ววม. กระทำพิธีสวนสนามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยกำหนดให้กระทำในวันรับพระราชทานกระบี่ของบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๓๐ เมื่อได้รับคำสั่งแรก คณะนายทหารปกครอง กปช.ววม. ตระหนักถึงอุปสรรคอันใหญ่หลวง เนื่องจากนับตั้งแต่การก่อตั้ง ววม.มา ๓๕ ปี ไม่เคยมีการสวนสนามของ นพท./นศพ. ววม. มาก่อน อีกทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสวนสนามใน ววม. ก็มีน้อยเต็มที และ นพท./นศพ.ววม. ยังมีภารกิจในการเรียนจะหาเวลาที่ไหนมาซ้อม คณะนายทหารปกครอง จึงเสนอแก่ พ.อ.พิษพงษ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากองกองการปกครอง ววม.ว่าจะให้กระทำพิธีแบบลักษณะของเดินแถว (parade) ไม่ใช่การรบเท้าสวนสนาม (marching) เนื่องจากจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมน้อยกว่า และเพื่อความถูกต้องของลำดับพิธี กปค.ววม. จึงได้เชิญ ร.อ.ฉัตรชัย ชูแสง (ววม. ๒๖) นายแพทย์ ร.๑พัน.๓รอ. ศิษย์เก่าที่เคยกระทำพิธีสวนสนามราชวัลลภมาแล้ว ๒ ปี และ ร.อ.วิหวัธ เกษรรัตน์ (ววม.๒๖) แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ชั้นปีที่ ๑ อดีตนายแพทย์ ร.๓๑พัน.๒รอ. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่หมู่ธงในการสวนสนามวันกองทัพไทยมาเป็นที่ปรึกษา และกำกับดูแลการฝึกซ้อมนายทหารปกครองได้คัดเลือก นพท./นศพ. ววม. ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ เป็นกำลังหลักในการสวนสนามครั้งนี้



การจัดกำลังพลสวนสนามได้จำนวนหนึ่งกองร้อย ประกอบด้วย ส่วนบังคับการ (บก.กองผสม) หมู่ธงอีก ๕ หมวด **เมื่อทดลองซักซ้อมดูแล้ว ร.อ.ฉัตรชัยฯ พบว่า นพท./นศพ. ววม. ของเรามีศักยภาพสูงสามารถกระทำการรบเท้าสวนสนามได้อย่างแน่นอน** จึงเชิญคณะครูฝึกจาก ร.๑พัน.๓รอ. โดยมี ร.ต.อัญชันเวท พันธุ์พฤษฯ ผบ.หมู่ ปล. ร.๑พัน.๓รอ. เป็นหัวหน้าคณะครูฝึก มาร่วมทำการฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้การสวนสนามในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการจัดแถว การเดิน การแสดงความเคารพด้วยท่ากระบี่ หมู่ธง ฯลฯ ในคราวแรกที่ตกลงกันว่า จะเป็นการเดินแถว parade นั้นจะใช้วงดนตรีของ ร้อย.พล.สร.รพ.ร.๖ ในรูปแบบของระนาดฝรั่ง (xylophone) กลองแตกและกลองใหญ่ ต่อมาเมื่อคณะครูฝึกพบว่า นพท./นศพ.ววม. สามารถทำได้เกินกว่าความคาดหมาย จึงเปลี่ยนเป็นการเปิดเพลงมาตรฐานที่ใช้ในการสวนสนามทั่วไปในระหว่างการซ้อม และพัฒนาเป็นการประสานให้วงดุริยางค์ ทบ.วงใหญ่มาบรรเลงในพิธีเลย

การแต่งกายของกองผสม มีทั้งสิ้น ๕ ชุด ดังนี้

๑. บก.กองผสม หมู่ธง และหมวดที่ ๑ แต่งกายด้วยชุดครึ่งยศ สวมเสื้อของชุดปกติขาว กางเกงสีด้ามีแถบสีเขียว ประดับแพรแถบที่ระลึก ๓ แถบ ได้แก่ แพรแถบที่ระลึกเนื่องในวันโรกาลสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จะเห็นได้ว่าแพรแถบที่ระลึกมาประดับทั้งสามนั้นได้คัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์ผู้พระราชทานกำเนิด ววม.

บก.กองผสม นำโดย นพท.ศรานนท์ นุพานิช หน.นพท.ววม. เป็น ผบ.กองผสม นพท.ภูริวัฒน์ สุขโรจน์ หน.ร้อย.๑ เป็น ผบ.มว.๑ และ นพท.กิตติภาพ ธีรภัทรคุณากร เป็นพลธง

๒. หมวดที่ ๒ แต่งกายชุดปกติขาว โดยมี นพท.สิริพงศ์ คงสนุ่น หน.ร้อย. ๒ เป็น ผบ.มว.

๓. หมวดที่ ๓ แต่งกายชุดปกติทากีแกมเขียวคอเบาะ โดยมี นพท.ชนะรัตน์ โชคชัยสมุทร เป็น ผบ.มว.

๔. หมวดที่ ๔ แต่งกายชุดปกติทากีแกมเขียวคอพับแขนยาว โดยมี นพท.ศุภฤกษ์ วิภาสจรรโลง เป็น ผบ.มว.

๕. หมวดที่ ๕ แต่งกายชุดฝึกพราง สวมผ้าพันคอสีขาบ ซึ่งเป็นสีประจำ ววม. โดยมี นศพ.ธีรพัฒน์ กิตติชัยวัฒน์ เป็น ผบ.มว.

คืนก่อนหน้าพิธีสำคัญ พี่ๆศิษย์เก่า ววม. หลายคนก็มาช่วยกันเก็บรายละเอียดเครื่องแต่งกายของน้องที่เข้าร่วมพิธี ยกตัวอย่างเช่น ต้องใช้ด้ายสอยเครื่องหมายทุกชิ้นให้ติดแน่นกับชุดเครื่องแบบ เย็บนิ้วถุงมือติดกันสำหรับผู้ที่ทำความเคารพในท้าวหน้าหัตถ์เพื่อความสวยงาม รวมถึงผู้ที่ทำกระบี่ก็ได้รับถุงมือพิเศษที่มีแถบกันลื่นบริเวณฝ่ามือ

หลังจากทำการฝึกซ้อมอย่างคร่ำเคร่ง วันละ ๔ - ๘ ชั่วโมงมาหลายวัน วันพิธีจริงกลับมีฝนตกตั้งแต่เวลาตี ๔ กองผสมที่ตื่นมาตั้งแต่ตี ๕ เกือบจะเป็นพอสายบัวแต่งตัวเกือบกัน จากเดิมพิธีจะเริ่มเวลา ๐๘.๒๙ พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง รอง ผอ.ววม. (ฝ่ายบริหาร) พิจารณาดูแล้วว่า

ถึงอย่างไรฝนก็คงไม่ซาไปกว่านี้ จึงสั่งการให้กองผสมเตรียมการสวนสนาม

การกระทำพิธีสวนสนาม เริ่มต้นขึ้น ณ เวลา ๑๐.๐๙ กองผสมที่ตั้งแถวพร้อมอยู่นำอาคาร กปค.วพม. ได้ทำวันทยาวุธเพื่อทำการเชิญธงประจำหน่วย มาประจำแถวกองผสม หลังจากนั้น กองผสมได้เดินแถวเข้ามาตั้งแถว ณ ลานสวนสนาม หน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ภายใต้การบรรเลงเพลงมาร์ช กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ทน.นพท.ในฐานะ ผบ.กองผสม สั่งกองผสมทำความเคารพและรายงานยอดแถว ผอ.วพม.ซึ่งยืนแทนรับการเคารพ หลังจากนั้น ผบ.กองผสม สั่งให้กองผสมจัดแถวเตรียมตัวสวนสนาม โดยแปรขบวนจากรูปแถวหน้ากระดานเป็นแถวตอน แตรเดี่ยวเบา ๒ จบ วงดุริยางค์ ทบ.บรรเลง เพลงมาร์ชกองทัพบก แต่ละหมวดของกองผสมทำการเดินตบเท้าผ่านหน้าแทนรับการเคารพครบทั้ง ๕ หมวด ก็กลับมาจัดแถวเพื่อทำความเคารพและส่ง ประธานอีกครั้ง เมื่อประธานลงจากแทนและเดินทางกลับกองผสมเดินออกจากสวนสนาม เพื่อเชิญธงประจำหน่วยกลับไป กปค.วพม. โดยพิธีการทั้งหมด ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที

เสียงตอบรับจากผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ ผู้ร่วมพิธี หรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกที่ได้ชมการสวนสนามของ นพท./นศพ. วพม. ในวันงานหรือ ทางเว็บไซต์ของ วพม. ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งในความสามารถ ของ นพท./นศพ. วพม. นอกจากนี้ นพท./นศพ. ชั้นอื่นๆโดยเฉพาะ นศพ. หลิ่ง หลายนายรู้สึกเสียดายที่ไม่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ในการสวนสนามครั้งแรกของ วพม. อย่างไรก็ตามนโยบายของ ผอ.วพม. ที่ให้จัดการสวนสนามนี้ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่บุคลากรทุกระดับใน วพม. ถึงความเป็นทหาร ความมีระเบียบวินัย การแสดงออกถึงความสามัคคี และเป็นการแสดงให้เห็นว่า “ไม่มีอะไรที่นักเรียนแพทย์/นักศึกษาแพทย์ ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน” ตามคำปฏิญาณที่ท่องเป็นประจำทุกวัน



แนะนำอาจารย์แพทย์ใหม่กอง/ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.๖

Hot News 5

พันตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร (วพม. รุ่นที่ ๑๘) เริ่มมาทำงานที่ รพ.รร.๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๕๓ จบบอร์ด เวชศาสตร์ฟื้นฟูเมื่อปี ๒๕๔๘ จากนั้นสมัครไปปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ ปี ๒๕๔๘ ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี ๒๕๔๙ ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปี ๒๕๕๐ ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี ๒๕๕๑ ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ทราบว่าเป็นคุณงานที่ประเทศจีนมา เป็นอย่างไรบ้าง? “ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ได้รับทุนกองทัพบกไปศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ทหาร ที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผมสมัครไปเพราะอยากรู้ว่าทหารจีนเขาทำอะไรกัน เขามีแนวความคิดอย่างไร โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงวงการ แพทย์ หรือวงการทหาร ใคร ๆ ก็ยกย่องสหรัฐอเมริกาให้เป็นต้นแบบ ซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะกับเอเชียบ้านเรา ส่วนผมเห็นว่าที่นี่น่าสนใจมาก เพราะผมเองมีโอกาสได้ช่วยงานของภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชนอยู่เรื่อย ๆ ด้วย ประกอบกับทำงานอยู่ในหน่วยทหารที่ไม่ใช่โรงพยาบาลมาตลอด จึงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเก็บเกี่ยวอะไรดี ๆ กลับมาบ้านเราและเมื่อไปแล้วก็ไม่ผิดหวังได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย์ทหาร แห่งที่สอง ชื่อภาษาจีนว่า ดีเอ้อจุงอีต้าเสวีย (DiErJunYiDaXue) ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในประเทศจีนจะมีมหาวิทยาลัยแพทย์ทหาร คล้าย ๆ วพม.ของเราอยู่ ๔ แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนั้นนอกจากมีคณะแพทย์ทหารแล้ว ยังมี คณะพยาบาล ทหาร คณะเภสัชกรรมทหาร คณะเทคนิคการแพทย์ทหาร ฯลฯ มหาวิทยาลัยแพทย์ทหารแห่งนี้มีระเบียบที่เคร่งครัดมากตามแบบฉบับของ ประเทศที่ทหารเป็นเสาหลัก วิชาที่ไปเรียนนั้นในหลักสูตรจะต้องเรียนวิชาทางคลินิกที่โรงพยาบาลค่าย ซึ่งที่นี่มีโรงพยาบาลค่ายสอง โรงพยาบาลอยู่ในรั้วเดียวกันกับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละโรงพยาบาลมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับ รพ.รร.๖ ของเรา โดยโรงพยาบาลหนึ่งเป็น primary care จนถึง tertiary care คล้าย รพ.รร.๖ ของเรา ส่วนอีกโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคประจำถิ่นที่พบบ่อย ซึ่งจะ เน้นงาน วิจัยคล้าย ๆ กับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพียงแต่เป็นของทหาร (ประเทศนี้อะไรก็ตามที่เป็นของในสังกัดทหาร) การเรียนในช่วงเช้า จะเรียนที่โรงพยาบาลค่ายมีสาขาที่สนใจให้เรียนคือ สาขาการแพทย์แผนจีนโดยที่แผนกนี้จะสอนการฝังเข็ม การนวดจีน ยาจีน การออกกำลังกายเพื่อรักษาโรคแบบจีน ฯลฯ ส่วนการเรียนในช่วงบ่าย จะเรียนวิชาทหาร เช่น การดูแลผู้ป่วยภัยพิบัติ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในสนามรบ เวชศาสตร์ได้น้ำ สถิติวิจัยทางการแพทย์ทหาร การแพทย์สำหรับสงครามในโลกอนาคต ฯลฯ ที่นี่เรียนหนักมาก นอกจากการเรียนวิชาแพทย์ในตอนเช้า วิชาทหารในตอนบ่ายแล้ว ยังมีเรียนตอนกลางคืนด้วยซึ่งจะเรียนวิชาภาษาจีน (เน้นทศสือ สารในชีวิตประจำวัน ประวัติ ศาสตร์จีน โหราศาสตร์จีน ฯลฯ)”

มีความคาดหวังอะไร หรือความตั้งใจที่จะทำอะไร เมื่อเข้ามาที่พระมงกุฎเกล้าแล้ว? “ตั้งใจจะทำโครงการ Telemedicine ของ รพ.รร.๖ ให้เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลค่ายหรือหน่วยทหารในต่างจังหวัดให้สำเร็จ โดยเริ่มจาก Telerehabilitation

IT corner

ตอนที่ 6.1

Hot News 6



พ.อ.ชะเลง นายวิโรจน์ สง.ผช.ร.ร.6

ต่อว่าต่อขานกันมาด้วยความรักและผูกพันกันพอหอมปากหอมคอครับว่าเรื่องมันยาวตัวก็เล็ก ที่สำคัญคือเคยสัญญาว่า จะทำเรื่องยากให้ดูง่ายยอมรับครับว่ามันยากสุดโค้ย ตอนที่ไปห้องค้ชายสี่ของพระมงกุฎเกล้าท่านอาจารย์ กศม (พ.อ.กศม กังคานนท์) ที่ปัจจุบันเหมือนเซียงรองมีดของลูกค้ ไหนจะผู้บริหาร ไหนจะกองต่างๆ ไหนจะผู้ใช้บริการ (ผู้ป่วย และญาติ) อีกทั้งแพทย์ประจำบ้านก็ร้องขอ นักเรียนแพทย์ก็ถามถึง ที่สำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงมองว่าอาจเป็นภัยคุกคามกับองค์กร นั่นคือท่านผู้ตรวจสอบทั้งหลายที่ยกระดับการตรวจสอบ เป็นการเข้าถึงระบบสารสนเทศ(IT) ซึ่งเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆ ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร แต่รายงานผลออกมาครั้งใดมักจะมีผู้บาดเจ็บติดปลายนิ้วมือนิ้วเท้า ในฐานที่อยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือ LAN ของเราทำอะไรได้บ้าง อาจารย์กศม ตอบปุจฉาว่า มีระบบใหญ่สองระบบก็คือ Non HMS กับ HMS เรื่องของ Non HMS มีการใช้งานหลายแบบคือ Internet ของ อ.พัน , e-Office ของ อ.โสภณ , MS SharePoint



พ.อ.กศม กังคานนท์

ของ อ.ประสาร , การบันทึกเวลาด้วยนิ้วมือ (Finger Scan) ของ อ.สุรเดช , กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบ รปภ. และ งานจัด ระเบียบที่ จอดรล ของ อ.โชค , e-Library ของ ห้องสมุด/ศว. ฐานข้อมูลบุคคล, Tele Med ฯลฯ แต่พวก THAI-HI (Thailand-Hawaii Assessment of Interactive Healthcare Initiation.) ที่เป็นโครงการความร่วมมือของ PMK - Tripler Army Medical Center ที่เดิมวิ่งบน HDMI (High-Definition Multimedia Interface) หรือการเชื่อมต่อสำหรับมัลติมีเดียความละเอียดสูงนั่นเอง แต่ปัจจุบัน หน.สุนทร หน.ศูนย์โทรศัพท์ ให้ไปวิ่งบนสาย ADSL

(Asynchronous Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงคู่สายโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันให้มีความเร็ว ในการส่งข้อมูลมัลติมีเดียด้วยความเร็วสูงได้ ซึ่งล่าสุดมาทดสอบกันที่ห้องประชุมชั้น ๑๐ เป็นการบรรยายข้ามชาติ (Tele Lecture) ระหว่าง ไทย จีน ญี่ปุ่น ได้ผลดีทีเดียวในส่วน HMS อ.กมล เป็นจ้าวพ่อใหญ่

และเก็บงำรายละเอียดไว้มากมายต้องใช้เวลาไปเสวนากันต่อไป แต่รู้คร่าวๆ ว่ามีงาน Front Office และ Back Office ที่สำคัญส่วนใหญ่ พัวพันในเรื่องผู้ป่วยเสียมากกว่า ที่เป็นประเด็นงานเข้าทุกวันนี้คงเป็นเรื่อง Med Online แต่บางส่วนลงลึกไปถึงการบริหารโรงพยาบาลกลายอีกเรื่องคงเป็นเรื่องของคลังข้อมูลคลังสารสนเทศ ไม่ใช่คลังหรือคลังหรือคลังข้อมูลนะครับ เรารู้จักกันในนาม Datawarehouse or Content Management พูดกันง่ายๆว่า วิเคราะห์(แยกแยะ) สังเคราะห์(สร้าง) ข้อมูลสารสนเทศ และอาจหมายถึงถึงการให้บริการ มัลลิกันท์(Software) ต่างๆด้วยสั่งการของท่าน ผอ.เรื่องอินเทอร์เน็ตที่ อ.ประสารนิยมใช้ แต่พวกเราเรียกกันว่า Intranet นั้นก้าวหน้าไปถึงไหน: น่าจะ เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ในระบบ HMS ปัจจุบันมีหลายเรื่องที่เป็นงานบริหารจัดการ เช่น การบันทึกภาระงานรายบุคคล,ตารางจัดเวร,การจัดซื้อ/จ้าง Online, การควบคุม สป. ฯลฯ เรื่องเหล่านี้ผู้บริหารมองเป็นเรื่องที่ควรอยู่ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) แต่ด้วยข้อจำกัด ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเมอร์น้อย คนหนึ่งจึงต้องทำหลายเรื่องเลยทำไว้ใน HMS ทั้งหมดไม่แยกออกมา ซึ่งมีเหตุผลว่าการเข้าถึงต้องรัดกุมเปิดให้เฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น และเครื่องในระบบ HMS ยังถูกออกแบบไว้ไม่ให้อ่านสอด(แผ่น) เสียบ(ทรัมป์)ได้ เพราะเป็นจุดแพร่เชื้อไวรัสที่ป้องกันได้ยากที่สุด แม้ว่าเราเชื่อมั่นว่าคนในองค์กรนี้จะมีวินัยก็ตาม ชาวไอทีที่รับผิดชอบก็ไม่ขอเสี่ยง ถ้าอินเทอร์เน็ตในความหมายของ ผอ.หมายถึง เพื่อการบริหารจัดการ เราคงต้องวางแผนใหม่ไม่ให้มันสับสน คงต้องรวมโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน เช่น e-Office ,SharePoint ไว้ในนี้ด้วย คงต้องมีงานของสายหนึ่ง(กำลังพล) ถึงสายหก (ปลัดบัญชา) โดยใช้ Database ใน Data warehouse ประเด็นปัญหาทางเทคนิคคือการอนุญาต ให้เข้าถึงทั้งการนำเข้าข้อมูล การเรียกดู การแก้ไข การพิมพ์ออกมาใช้ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงน้อย เพราะปัจจุบันสังคมประชาธิปไตย รู้เร็ว ฟ้องเร็ว ผู้บริหารจะเหนื่อยมากเป็นทวีคูณ ไม่นับรวมถึงความเสียหายที่อาจถูกฟ้องร้องเรียกเงินชดเชยแค่คิดก็เริ่มสั่นเสียแล้ว



ครับไม่จบซะแล้วในตอนนี้อาเป็นว่าข้างไว้ในเรื่องแปลนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ การปรับโครงสร้างหน่วยการปลูกหรือฝังวัฒนธรรม การทำงานให้เป็น PMK Social Network 100 % ในมุมมองขององค์ชายสี่ พบกันตอนต่อไปครับ TIA= Thanks in advance = ขอบคุณล่วงหน้า

ครับไม่จบซะแล้วในตอนนี้อาเป็นว่าข้างไว้ในเรื่องแปลนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ การปรับโครงสร้างหน่วยการปลูกหรือฝังวัฒนธรรม การทำงานให้เป็น PMK Social Network 100 % ในมุมมองขององค์ชายสี่ พบกันตอนต่อไปครับ TIA= Thanks in advance = ขอบคุณล่วงหน้า

ประชุมวิชาการของกองการพยาบาล ร่วมกับกองกุมารเวชกรรม และศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล

Hot News 7



กองการพยาบาล ร่วมกับ กองกุมารเวชกรรม ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และบริษัทแอ็บบอด ลาบอแรตอริส จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Advance Nutrition and Development: Excellent Nursing in New Century” ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจทั้ง จากภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน่วยงาน ภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 530 คน โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช รอง ผอ.รพ.ร.๖ (๒) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ความเจ็บหน้าเรื่องอาคารจอดรถ

Hot News 8

เมื่อมีการจัดระเบียบการจอดรถ ทำให้ประเมินได้ว่า อาคารจอดรถของเรายังมีที่จอดรถอย่างเพียงพอและแม้ว่าการจัดระเบียบอาคารจอดรถจะช่วยให้ปัญหาการจราจรลดลง แต่ก็ยังไม่หมดไป จึงขอให้พวกเราชาว One PMK ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยอ่าวางของมีค่าไว้ในรถและโปรดอย่านั่งอยู่ในรถที่อาคารจอดรถเป็นเวลานานๆ สำหรับเรื่องบัตรจอดรถ(ซึ่งขณะนี้ บก.จร.จะทำให้อาคารจอดรถบนอาคารฯ) มีบัตรที่ทำเสร็จแล้วค้างอยู่ประมาณ 70-80 ใบ ขอให้ผู้ที่จอดรถบนอาคารและยื่นทำบัตรไว้แล้วตรวจสอบโดยตรงได้ที่ บก.จร. เพื่อรับบัตร ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้อำนาจบัตรเพื่อจอดบนอาคารขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วนค่ะ จากการสอบถามจาก บก.จร. ยังมีอีกประมาณ 20-30% ที่ยังไม่วางบัตรจอดรถไว้หน้ารถ ขอให้ร่วมกันรณรงค์วางบัตรไว้หน้ารถด้วยค่ะ เพื่อให้รปภ. ทำงานง่ายขึ้น

คำทบทวน...รับสื่อไปฝาก 5 รางวัล

อาจารย์แพทย์พระมงกุฎเกล้าท่านใด ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “ธัญญารักษ์อวอร์ด” ปีนี้ ?

ส่งคำตอบมาที่ e-mail : pmkhotnews@pmkhotnews.info โปรดอย่าลืมใส่ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะตอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถส่งกระดาษคำตอบมาที่ ศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ชั้น 11 ทาง PMK Hot News ได้จัดเตรียมกล่องรับคำตอบไว้ให้แล้วค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอบคำถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 9

- 1. พ.อ. อติศักดิ์ หนูหน่าย (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
- 2. พ.อ.หญิง สุดาศรี มรกต (ศูนย์บริหารการเงิน)
- 3. พ.ท.หญิง สมฤดี ธัญपालิต (กองการพยาบาล)
- 4. น.ส. ธนิตา ชนะบุญ (ศคม.)
- 5. น.ส. ชูติมา รัตนจิตเกษม (ศูนย์คอมพิวเตอร์)



สำหรับผู้โชคดี สามารถมารับรางวัลได้ที่ ศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ท่านยังมีสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่ปลายปี PMK Hot News จะเก็บรวบรวมชื่อของท่านไว้จับรางวัลอีกครั้ง ยิ่งร่วมสนุกบ่อยครั้งยิ่งมีโอกาส (ส่วนของรางวัลปลายปีเป็นอะไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)



* PMK Hot News ขอสงวนสิทธิ์การจับรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกในองค์กรOne PMK และ รพ.ร.ร.จปร. ค่ะ*

help

เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน ติดต่อ

Emergency Call Center 1191

ศูนย์วิทยุ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ครอบคลุมทั้ง รพ.ร.ร.๖ , ววม. และบ้านพัก รพ.ร.ร.๖ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ชาว One PMK นะจะ